

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Lê Thị Mai Ca, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Bưu**  
**điện tỉnh Bình Dương)**

Tôi tên là Lê Thị Mai Ca, sinh năm 1980, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Bưu điện tỉnh Bình Dương. Tôi sinh ra từ gia đình Thuần nông của vùng đất chiến khu D anh hùng Tân Uyên, và hiện tôi đang sinh sống tại TP Thuận An nơi tôi vinh dự được ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được gặp gỡ, tiếp xúc với các anh chị vào ngày hôm nay.

Việt Nam chúng ta cùng cả thế giới đang phải đối mặt về dịch bệnh toàn cầu, đại dịch diễn ra liên tục đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống việc làm của nhân dân và người lao động. Tuy nhiên với sự quyết tâm, bức phá đi đầu trong đổi mới năm 2020 Bình Dương đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử HĐND tỉnh, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh gồm tham gia đầy đủ, tích cực các kỳ họp HĐND, thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị của cử tri, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp.
- Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, đi thực tế nhiều hơn, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ

phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

- Tôi cam kết sẽ tham mưu và có phương án phục vụ cụ thể để duy trì hoạt động nhận, chuyển và phát thư từ, hàng hóa kể cả đến vùng dịch và khu vực cách ly nhằm giữ thông tin liên lạc cho chính quyền (bất kể ngày hay đêm) và người dân trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, tiếp tục tổ chức an toàn cho các hoạt động chi trả tiền chế độ chính sách của các cô bác hưu trí, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn kể cả chi trả tại nhà cho các cô bác lớn tuổi, không có khả năng đi lại.
- Tăng số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận qua bưu điện và hướng đến nhận hồ sơ tại nhà để người dân thực sự thuận tiện không phải mất nhiều thời gian di chuyển, mất chi phí đi lại.
- Quyết liệt chỉ đạo các tổ, bộ phận có liên quan tại Bưu điện Thuận An báo cáo và phối hợp kịp thời cùng ngành công an để tố giác các cửa hàng bán hàng qua mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khách hàng mua những hàng hóa cấm để bảo vệ quyền lợi người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn MTTQ Phường .....đã tạo điều kiện cho tôi có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ngày hôm nay để được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh chị cử tri. Rất mong được anh chị cử tri tại phường .... ủng hộ, bầu chọn cho tôi vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, sẽ hành động có trách nhiệm với cương vị là thành viên HĐND và mong muốn được gặp lại anh chị cử tri trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo**  
**tỉnh Bình Dương)**

Kính thưa:

Các đồng chí Lãnh đạo địa phương

Cô Bác, anh chị cử tri

Tôi tên là Nguyễn Thị Nhật Hằng hiện là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Tiếp nối truyền thống gia đình, tôi cũng chọn cho mình nghề giáo. Là cán bộ được trưởng thành từ môi trường sư phạm, với hơn 17 năm công tác trong ngành, điều tôi tâm huyết và mong muốn nhất là làm sao có thể xây dựng được một môi trường giáo dục thật tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, đơn vị công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử để cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Tỉnh nhà.

Trên cương vị công tác của mình, Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

**Thứ nhất**, quan tâm đẩy mạnh phát triển giáo dục ở các cấp học, bậc học; tập trung xây dựng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để góp phần hình thành, phát triển nhân cách, thể chất, trí tuệ, tình cảm và thẩm mỹ cho các thế hệ học sinh.

**Thứ hai**, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học kết hợp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực cho người học; ứng dụng các mô hình trường học mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới và Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

**Thứ ba**, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới và phát triển của đất nước, tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực, sở trường của bản thân.

**Thứ tư**, củng cố mạng lưới cơ sở đào tạo Đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; gắn đào tạo với giải quyết việc làm; đào tạo sát với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương; coi trọng cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người lao động mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hệ thống giáo dục thường xuyên ở địa phương, tạo mọi điều kiện để mọi người dân được học tập;

**Thứ năm**, Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên, bao gồm: chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; xây dựng mạng lưới trường tạo nguồn, trường chất lượng cao ở các địa phương trong tỉnh.

Tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của quý cử tri

Và tôi cũng xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực với trách nhiệm cao nhất; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ; sâu sát với cơ sở; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2020 -2025 và định hướng đến 2030 mà ngành Giáo dục Tỉnh đã đề ra.

Cuối cùng xin kính chúc quý cô bác, anh chị cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi gặp gỡ tiếp xúc với quý cô bác, anh chị cử tri hôm nay.

Xin trân trọng kính chào!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phụng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh)**

Tôi tên Nguyễn Trường Nhật Phụng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cách đây 10 năm, từ những lá phiếu của cử tri Thuận An, tôi được trở thành đại biểu HĐND tỉnh. Trải qua 02 nhiệm kỳ hoạt động, với những nỗ lực của bản thân cùng sự ủng hộ của cử tri, giờ đây, tôi lại vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi mong muốn tiếp tục được cử tri ủng hộ để có thêm một nhiệm kỳ dẫn thân cho hoạt động của cơ quan dân cử, phục vụ những lợi ích chính đáng của cử tri tỉnh nhà. Tôi xây dựng chương trình hành động gồm những nội dung như sau:

1. Là người đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri bằng nhiều hình thức. Cử tri là gốc của mọi hoạt động của HĐND. Các hoạt động giám sát, chất vấn, ban hành Nghị quyết .... đều bắt nguồn từ nhân dân. Chính vì vậy, tôi sẽ sử dụng hiệu quả mọi hình thức tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, phản ánh kịp thời những ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo sát, đôn đốc kết quả giải quyết.

2. Từ việc lắng nghe, thấu hiểu những vấn đề bức xúc của cử tri, tôi sẽ tham mưu HĐND tỉnh lựa chọn các nội dung có liên quan thiết thực đến đời sống dân sinh để tiến hành giám sát hoặc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình nhằm khắc phục những vấn đề còn hạn chế, sai sót, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

3. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi sẽ mạnh dạn đưa tiếng nói của cử tri đến với kỳ họp HĐND, nhất là những vấn đề liên quan đến các chính sách gắn kết phát triển công nghiệp với giải quyết hiệu quả ô nhiễm môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây ăn trái; chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo địa bàn trong sạch, yên bình; cải cách hành chính... để phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

4. Tôi sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đặc biệt là nâng cao chất lượng kỳ họp, chất vấn, giải quyết kiến nghị cử tri để đáp ứng yêu cầu của thực tế cuộc sống và sự kỳ vọng, tin tưởng gửi gắm của cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh thì tôi sẽ tiếp tục làm đại biểu chuyên trách HĐND, nên sẽ có điều kiện dành trọn vẹn thời gian và tâm huyết cho công tác HĐND. Tôi tâm niệm rằng, để có thể làm tốt vai trò đại diện cho nhân dân, là cầu nối, cánh tay nối dài của cử tri đến chính quyền, tôi sẽ luôn đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu một cách sâu sắc nhất những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Ngân hàng thương mại**  
**cổ phần Ngoại thương Bình Dương)**

---

**Họ và tên:** Nguyễn Thái Minh Quang

**Sinh ngày:** 20/02/1973

**Quê quán:** Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Thường trú:** D470, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kp Bình Hòa, P Bình Nhâm, TP Thuận An, BD.

**Chức vụ hiện nay:** Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bình Dương.

**Ứng cử:** Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Được UBMTTQ tỉnh Bình Dương hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 09 (thuộc TP Thuận An). Đối với Tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Bản thân Tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

**Một là:** thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh, nhất là những nội dung liên quan đến địa phương như: chính sách liên quan đến đất đai, xây dựng, đô thị, môi trường; các chính sách an sinh xã hội; chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho lao động...phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

**Hai là:** chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND Tỉnh; trong đó chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND Tỉnh, cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm đối với mỗi đại biểu và tổ đại biểu của HĐND Tỉnh.

**Ba là:** tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình cho vay các đối tượng chính sách, hộ nghèo, giải quyết vấn nạn “tín dụng đen”; đào tạo nghề cho lao động; thực hiện các chính sách của nhà nước với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, người có hoàn cảnh đặc biệt,... Tăng cường giám sát việc nâng cao chất lượng, cải cách thủ tục hành chính; công tác đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nhất là cấp học mầm non, tiểu học; việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trong quá trình giám sát đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND đối với cơ quan có thẩm quyền.

Có thể những nội dung và nhiệm vụ báo cáo ở trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn cơ sở và mong muốn của cử tri. Song, nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử, Tôi xin hứa những việc gì có thể làm được thì quyết tâm thực hiện, đồng thời tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của cử tri.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thư – Tỉnh Đoàn Bình Dương)**

Tôi tên là Nguyễn Thị Anh Thư – hiện đang công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Dương. Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và đó là trách nhiệm lớn lao mà tôi đảm nhận. Bản thân tôi nhận thức rằng: người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Nếu cử tri tín nhiệm và bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

**1.** Phát huy năng lực, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, là cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi sẽ không ngừng nghiên cứu, rèn luyện, tích cực học tập để nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt. Bởi vì có hiểu sâu, chính xác các nội dung vấn đề thì mới tự tin phản biện, bảo vệ quan điểm của mình khi thảo luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

**2.** Tôi sẽ thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐND tỉnh, thường xuyên nắm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư tình cảm, những đóng góp ý kiến và nguyện vọng chính đáng của người dân đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật.

**3.** Tôi sẽ tập trung quan tâm thực hiện 02 chức năng chính của HĐND tỉnh là tham gia giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng như: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Quan tâm đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động đột phá của tỉnh như: Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực; Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ; Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân; phòng chống tệ nạn xã hội;

phòng chống tội phạm. Chú trọng đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân và công nhân lao động. Đặc biệt, quan tâm đến việc xây dựng thành phố Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

4. Với trách nhiệm là đại biểu trẻ, phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp góp phần thực hiện tốt chức năng Đoàn TNCS HCM, các giải pháp góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của thanh thiếu nhi, tôi quan tâm đến việc nuôi dưỡng những giá trị đẹp, giá trị nhân văn, hạn chế vấn đề về ô nhiễm môi trường, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Quan tâm và đẩy mạnh các phong trào có tính giáo dục cao như: xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

5. Là nữ đại biểu trẻ, tôi quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em như: sức khỏe và sinh sản; đào tạo học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, lao động việc làm, thu nhập cuộc sống, hạnh phúc gia đình; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả như: Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình,...